

## HT.Gia Quang phát biểu Họa báo Chương trình Vu lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025

ISSN: 2734-9195

14:05 03/06/2025

Vu Lan không chỉ là một lễ nghi tôn giáo mà là lời nhắc nhở mỗi chúng ta quay về cội nguồn yêu thương, về nghĩa nặng ân sâu không gì sánh nổi của các bậc sinh thành. Đồng thời cũng là dịp để khơi dậy lòng biết ơn Tổ quốc, ơn đồng bào, ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

*Chùa Quán Sứ, Hà Nội ngày 03 tháng 06 năm 2025*

**Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!**

**Kính bạch Chư tôn đức tăng ni!**

**Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý!**

**Kính thưa quý cơ quan báo chí, truyền thông!**

Trong ánh nắng đầu hạ, khi đất trời bắt đầu chuyển mình, cũng là thời khắc báo hiệu Vu Lan - mùa của tri ân và báo ân sẽ đến.

Hôm nay, ngày 03.06.2025, giữa lòng Thủ đô Hà Nội, tại ngôi chùa Quán Sứ linh thiêng, để cùng nhau khơi dậy truyền thống cao quý: đạo hiếu - tinh hoa của văn hóa dân tộc và tinh thần Phật giáo Việt Nam; Ban TTTT T.Ư - GHPGVN phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đa Phương Tiện Tổ chức Họa báo Công bố Chương trình Vu Lan - Đạo Hiếu và Dân Tộc năm 2025 nhằm mục đích phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” - tri ân và báo ân các bậc tiền bối, các AHLS; ngợi ca tinh thần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc trong hiện tại và muôn đời mai sau.

**Kính thưa quý vị khách quý!**

Vu Lan không chỉ là một lễ nghi tôn giáo mà là lời nhắc nhở mỗi chúng ta quay về cội nguồn yêu thương, về nghĩa nặng ân sâu không gì sánh nổi của các bậc sinh thành. Đồng thời cũng là dịp để khơi dậy lòng biết ơn Tổ quốc, ơn đồng bào, ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tháng Năm vừa qua, dân tộc ta đã sống trong không khí hào hùng và trang nghiêm, kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc. Đặc biệt, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ tư do Việt Nam đăng cai tổ chức đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tăng ni, phật tử và bạn bè quốc tế. Cũng là lần đầu tiên, Ngọc Xá lợi của Đức Phật được chiêm bái trên khắp mọi miền Tổ quốc - một biểu tượng thiêng liêng nối liền đạo và đời, tâm linh và trách nhiệm.

Từ đây đến tháng Bảy Phật lịch 2569 - mùa Vu Lan, có nhiều ngày kỷ niệm đầy xúc động của dân tộc: 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những cột mốc ấy gợi nhắc mỗi người con đất Việt về bốn trọng ân trong giáo lý nhà Phật: Ân cha mẹ, Ân Tam bảo, Ân quốc gia xã hội và Ân chúng sinh vạn loại. Kính thưa quý vị!

Đạo hiếu không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già sức yếu. Hiếu là từng cử chỉ quan tâm, là lời nói yêu thương, là sự trưởng thành trong nhân cách, là sống một đời tử tế, chân thành và phụng sự.

Đạo hiếu, từ lâu không chỉ là nghi thức truyền thống, mà quan trọng hơn, bao hàm lối sống, hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày.

Thời đức Phật tại thế: Khi Hoàng hậu Maya mất sớm, đức Phật đã lên cung trời Đao Lợi để giảng pháp, báo đáp ân sinh thành. Khi Vua Tịnh Phạn lâm chung, Ngài trở về thuyết pháp, giúp vua chứng A-la-hán trước khi viên tịch. Một số tài liệu ghi rằng đức Phật cùng chư Tăng đã lo hậu sự cho nhà vua.

Nhìn lại chính mình, chúng ta cũng tự hỏi: Ta đã báo hiếu cha mẹ như thế nào? Có người tưởng rằng, báo hiếu là phải đợi đến khi cha mẹ già yếu, nhưng thật ra hiếu đạo không đợi ngày mai. Hiếu không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ khi về già, chúng ta có thể báo hiếu cha mẹ bằng những hành động thiết thực như: Chăm sóc, lắng nghe, dành thời gian cho cha mẹ, sống đạo đức, làm việc thiện, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

Trong giáo lý Phật giáo, hiếu đạo không chỉ gói gọn trong tình cảm cha mẹ - con cái, mà còn được mở rộng thành Tứ trọng ân:

+ *Ân cha mẹ sinh thành - Gốc rễ của mọi hiếu hạnh.*

+ *Ân Tam bảo Sư trưởng - Công ơn giáo dưỡng, hướng đạo.*

+ *Ân Quốc gia xã hội - Nhớ ơn những người đã hy sinh cho đất nước.*

+ *Ân chúng sinh vạn loại - Biết ơn sự tương trợ của muôn loài trong cuộc sống.*

Bác Hồ từng dạy: “Trung với nước, Hiếu với dân”. Nếu hiếu với cha mẹ là cội rễ của đạo làm con, thì hiếu với dân chính là trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, xã hội.

Trên tinh thần Tứ ân, Chương trình Vu Lan Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025, Ban Tổ chức khởi xướng chuỗi hoạt động thiện nguyện - văn hóa - tâm linh trải dài từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2025.

### **1. Hành trình tri ân - Thắp nén tâm hương giữa đất thiêng Quảng Trị**

Ngày 27/07/2025, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Hành trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) - mảnh đất giới tuyến từng chia cắt hai miền Nam Bắc, nơi an nghỉ của hàng vạn chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình, độc lập dân tộc.

Buổi lễ dâng hương tưởng niệm sẽ được kết hợp cùng hoạt động thăm hỏi, trao quà tri ân các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - những Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang...

### **2. Hành trình ươm mầm - Tiếp sức đến trường nơi núi rừng Hà Giang**

Đầu tháng 08/2025, hành trình “Ươm mầm yêu thương” sẽ đến với các em nhỏ vùng cao Hà Giang.

Tại đây, Ban Tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng sách vở, đồ dùng học tập, suất học bổng đầu năm học mới. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự tiếp nối tình thương, trách nhiệm, và niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai của đất nước.

### **3. Cuộc thi online chủ đề “Thắp Đạo hiếu - Sáng hồn Dân tộc”**

Một sân chơi ý nghĩa Ban Tổ chức dành tặng và hướng về thế hệ trẻ - lứa tuổi 12-18 sẽ được triển khai trên nền tảng trực tuyến (từ ngày 03/06 đến hết 31/07/2025): Cuộc thi tranh vẽ, ảnh và sáng tác truyện ngắn. Những bài dự thi xuất sắc sẽ được chọn để trưng bày và biểu dương trong đêm nhạc nghệ thuật Vu lan vào cuối tháng 8.

Các tác phẩm tiêu biểu cũng sẽ được tổng hợp, tuyển chọn và in thành sách, như một dấu ấn đẹp về lòng hiếu thảo và tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.

### **4. Đêm nhạc Vu lan - Giao hòa đạo hiếu và tình đất nước**

Khép lại chuỗi hoạt động xuyên suốt mùa Vu lan là đêm nghệ thuật giao lưu đặc biệt mang tên “Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc”, dự kiến diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô vào tối 30/08/2025.

Đêm giao lưu sẽ có sự hiện diện và chia sẻ đầy xúc động của chư tôn đức tăng, ni, những vị tu sĩ Phật giáo về “Dấu ấn tu sĩ Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu quốc” qua các thời kỳ.

### **Kính thưa Quý phóng viên Báo chí, các cơ quan Báo - Đài!**

Vu Lan ý nghĩa không nằm ở số lượng bông hồng cài trên ngực áo, mà ở việc chúng ta đã làm gì để báo hiếu cha mẹ, phụng sự cộng đồng, vun bồi tình yêu quê hương, đất nước.

Chương trình “Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2025” cũng là dịp để các đơn vị, cá nhân và tổ chức thể hiện sự quan tâm bằng những hành động thiết thực và cụ thể, thể hiện tinh thần hòa quyện, gắn bó giữa Đạo với Đời, giữa Phật giáo Việt Nam với non sông đất nước.

Mỗi một người hãy cùng nhau đặt một viên gạch đạo hiếu xây dựng một xã hội hiếu nghĩa - yêu thương, để khi nhìn lại, mỗi người có thể tự hào rằng: Ta đã sống một đời biết ơn và báo ơn trong truyền thống của một dân tộc trọng nghĩa tình.

Hãy để Vu Lan là dịp để mỗi người con Việt Nam hướng về cội nguồn, vun đắp tình yêu thương, gắn kết cộng đồng và xây dựng một xã hội văn minh, đạo đức.

Mong rằng quý vị, những người có mặt ở đây ngày hôm nay sẽ góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của Vu Lan, để mỗi người đều ý thức được tầm quan trọng của đạo hiếu, của lòng tri ân, báo ân.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

**Hòa thượng Ts Thích Gia Quang**  
**Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TTTT T.Ư - GHPGVN**  
**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH**